

ปริทรรศน์

PERISCOPE

ข่าวทั่วไป

การรวมมหาวิทยาลัย

๑ พณ ๑ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ได้ดำริว่าการที่ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีมีมหาวิทยาลัยถึง 5 แห่ง และส่วนใหญ่อัดสอนวิชาเฉพาะบางสาขาไม่ถูกต้องตามหลักการจัดมหาวิทยาลัย จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะได้มีการปรับปรุง โดยรวมกันเสียให้เหลือมหาวิทยาลัยน้อยแห่งลง แต่มีการสอนกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดในด้านการเงิน และตัวบุคคลผู้สอนและผู้บริหารงาน ๑ พณ ๑ นายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2507 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรพิจารณาในรายละเอียด จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพื่อรวมมหาวิทยาลัยชั้นชุดหนึ่ง โดยมี ๑ พณ ๑ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ๑ พณ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขาธิการ

มหาวิทยาลัยใหม่ 2 แห่ง

เพื่อดำเนินการตามโครงการขยายการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย สภาการศึกษาแห่งชาติได้รับมอบการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดทำการสอนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2507 นี้เป็นต้นไป คณะที่จะเปิดใหม่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ สำหรับคณะสังคมศาสตร์ ในชั้นแรกนี้จะเปิดสอนเฉพาะวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา ส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่จะทำการสอนในมหาวิทยาลัยใหม่นี้ จะได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านทางบริติชเคานซิล และมูลนิธิฟูตไบรท์

ในระยะเวลาดังกล่าวนั้น สภาการศึกษาแห่งชาติก็ได้เปิดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำการสอนชั้นเอกแห่งหนึ่ง ในระยะแรกนี้จะเปิดสอนเพียง ๒ คณะก่อนคือ คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากการก่อสร้างมหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จทันภาคการศึกษา ๒๕๐๗ นี้ จึงจะใช้สถานที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติในจังหวัดพระนครไปพลางก่อน

อนึ่ง นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๗ นี้เป็นต้นไป สภาการศึกษาแห่งชาติได้จะขยายยอดจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่ละแห่งเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณแห่งละ ๕๐๐ คน เว้น ๆ ไปทุกปี

การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง ๑๐ ปีแล้ว ปรากฏว่าบังคับสถานการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก จึงทำให้พระราชบัญญัตินี้ดูลำบากความเหมาะสมไปในบางข้อบางประการ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้นำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ เสนอต่อสภาข้าราชการเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๗ โดยมีหลักการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการได้ผลดียิ่งขึ้น ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาของสภาข้าราชการและสภาข้าราชการการเมืองเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีและผู้ช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ข้าราชการชั้นเอก อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในการประชุมสภาข้าราชการเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๗ สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. นี้อย่างมากมาย ยังมีวิธีแก้ไขปรับปรุงหลายประการ ในที่สุดรัฐบาลได้ขอถอนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวกลับไปพิจารณาปรับปรุงใหม่

การสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม

หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจและจัดทำสำมะโนเกษตร พ.ศ. 2506 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเชิงภาคมูลฐานทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นลงในปี 2507 นั้น งานชิ้นสำคัญในอันดับถัดไปก็คือ การทำสำมะโนอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการทำสำมะโนอุตสาหกรรมครั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของกิจการอุตสาหกรรม เช่น จำนวนโรงงาน ประเภทของกิจการอุตสาหกรรม การใช้แรงงานอุตสาหกรรม พลังงานของประเทศ และปริมาณการผลิต ข้อมูลสถิติดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งทางราชการและเอกชนอย่างมากในการที่จะเป็นเครื่องมืออันสำคัญเพื่อทราบภาวะของกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลจะใช้เป็นรากฐานในการวางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาแรงงานของประเทศ ส่วนในด้านของเอกชนสำมะโนอุตสาหกรรมนี้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในอันที่จะช่วยในการวางแผนการลงทุน และประมาณสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรมของตนได้ โดยถูกต้องยิ่งขึ้น การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม จะใช้วิธีส่งพนักงานของสำนักงาน ฯ ออกไปทำการสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2507

การจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมนี้ ยังนับได้ว่าเป็นการสอดคล้องกับการปฏิบัติการตามคำสั่งของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่แจ้งให้หน่วยราชการต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการวางโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น การสำรวจอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามคำสั่งของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามีผู้ที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณ 300,000-400,000 คน

การปรับปรุงกิจการสลากกินแบ่ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2507 ได้มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการสลากกินแบ่ง ณ สำนักงานสลากกินแบ่ง โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการนำเงินสลากกินแบ่งเป็นรายได้เข้างบประมาณแผ่นดิน เมื่อ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วได้มอบให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาศึกษา โดยละเอียด เพื่อกำหนดระเบียบ วิธีการ ตลอดจนการจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งว่าจะนำ เข้างบประมาณแผ่นดินเพียงใด

การดำเนินนโยบายประหยัด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายประหยัดของรัฐบาล โดยพยายามตัดทอนรายจ่ายที่ไม่ จำเป็นลง ฯพณ ฯ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสำรวจวิสาหกิจซึ่งได้แต่งตั้ง ตามคำสั่งของ ฯพณ ฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พ.อ. (พิเศษ) พระยา ศรีวิสารวาจา ปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้รีบเร่งดำเนินการสำรวจ ฐานะขององค์การและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง แล้วขอให้รายงานผลการสำรวจต่อ ฯพณ ฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดังการเกี่ยวกับการพิจารณาขุบเลิกองค์การ บริษัทและวิสาหกิจของรัฐ ที่ประสบกับการขาดทุน ดำเนินงานไม่เป็นผล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงองค์การและบริษัทของรัฐบาลที่ มีกิจการเกี่ยวของหรือเกี่ยวกุดแก่โครงการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะ ให้เอกชนทำการค้าโดยเสรี ปราศจากเอกสิทธิ์หรืออภิสิทธิพลทางการเมืองอีกด้วย

การประกันสังคม

ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2500 ซึ่งผ่านการพิจารณาแก้ไขเสร็จแล้วจะได้นำเข้า พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในเร็ว ๆ นี้ มีสาระสำคัญว่า เงินประกันสังคม ในกรณีทั่วไปคือ การเจ็บป่วย คลอดบุตรและตายนั้น จะได้มาจาก 3 ทางด้วยกันคือ จากลูกจ้าง ซึ่งระบุว่าต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมไม่เกิน 2% ของรายได้ต่อเดือน จากนายจ้างซึ่งจะต้องออก เบี้ยประกันไม่เกิน 4% ของรายได้ที่ลูกจ้างได้รับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่ลักษณะของงาน และรัฐบาลจะช่วยเหลือออกเบี้ยประกันให้ 2% เท่ากับลูกจ้าง ส่วนเงินสมทบเพื่ออุบัติเหตุ และโรคอัน เกิดจากการทำงาน นายจ้างเป็นผู้ออกฝ่ายเดียวไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าจ้างของลูกจ้างเป็นราย เดือน โดยคำนึงถึงลักษณะและสภาพของงานว่ามีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือโรคอันเกิดจากการ ทำงานมากน้อยเพียงใด ร่าง พ.ร.บ. นี้ เมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลบังคับใช้ในเขต

จังหวัดพระนคร-ธนบุรี หรือในจังหวัดที่มีกิจการนายจ้างลูกจ้างมาก และในกิจการต่างๆ ที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การยกเว้นผู้ที่ไม่เข้าข่ายประกันสังคมก็จะออกเป็นกฤษฎีกา ส่วนผลประโยชน์ของการประกันสังคมที่จะได้รับนั้นก็มีอยู่หลายประการ เช่น ในกรณีเจ็บป่วยจะได้รับบริการรักษาพยาบาลฟรี เมื่อหยุดงานไปและขาดรายได้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้ 50% ของรายได้ที่เคยได้รับอยู่ ในกรณีที่ภรรยาของผู้ประกันสังคมคลอดบุตรก็จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ส่วนในกรณีผู้ประกันสังคมตายทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ 90 เท่าของค่าจ้างรายวันของผู้ตาย (หรือ 3 เท่าของค่าจ้างรายเดือน) กับจ่ายค่าทำศพให้อีก 1,000 บาท ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี และขณะเดียวกันก็ได้รับค่าชดเชยขณะหยุดงานอีก 60% ของรายได้ที่เคยได้รับอยู่ ถ้าหากว่าการเจ็บป่วยนั้นต้องรักษาเป็นเวลา 6 เดือนไม่หาย ทางกรมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ตลอด ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุตายขณะทำงานหรือตายเพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเกิดจากการทำงานจะได้รับค่าชดเชย 900 เท่าของค่าจ้างรายวัน (หรือ 30 เท่าของค่าจ้างรายเดือน) ที่ได้รับ

การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

กองทุนพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการเตรียมการลงทุน การสร้างและช่วยเหลือสถาบันในด้านการศึกษาและค้นคว้า ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับปีงบประมาณทั้งหมด 48 โครงการ ในจำนวนนี้มีสองโครงการซึ่งเป็นโครงการของประเทศไทยโดยเฉพาะ คือ โครงการเปิดสถาบันทางเทคนิคและค้นคว้า และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทย สำหรับโครงการแรกคือโครงการเปิดสถาบันทางเทคนิคและค้นคว้านั้น กำหนดงบประมาณได้ประมาณ 61 ล้านบาท โดยกองทุนพิเศษจะอนุมัติเงินให้ 17 ล้านบาท และรัฐบาลไทยจะออกเงินสมทบอีก 44 ล้านบาท ส่วนโครงการหลัง คือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทย ซึ่งจะได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นที่สถานียางตำบลคองหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษ 18,632,000 บาท และรัฐบาลไทยจะออกเงินสมทบอีกประมาณ 20 ล้านบาท

องค์การ สปอ. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จะได้เปิดดำเนินงานวิจัยชั้นอีก
แขนงหนึ่ง นอกเหนือไปจากศูนย์วิจัยทางแพทยทั่วไปที่มีอยู่แล้ว คือศูนย์วิจัยงานคลินิก
งานของศูนย์ใหม่นี้ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งนักวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลทหารบกวอดเดอวิต มาดำเนินงานวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
การวิจัยค้นคว้าเรื่องน้ำตาลกลูโคส การพิสูจน์หาอาการซึมซาบของไลโทราตุและวิตามิน ซี ใน
ร่างกาย จากอาหารในกรณีเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกที่มีระบาดในประเทศไทย และการวิจัย
เรื่องโรคไข้ดำ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยินยอมขยายเวลาเรื่องความตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบศูนย์ฝึกอบรม
โทรคมนาคม จังหวัดนนทบุรีออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2508 ศูนย์ฝึกอบรม
โทรคมนาคม^{๕๖๕๕}นี้ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2504 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวก
ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎีแก่วิศวกรและผู้อำนวยการวิชาเฉพาะรุ่นเยาว์ ในการติดตั้งการดำเนินงาน
และการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ โทรคมนาคม ตามนัยแห่งข้อตกลงนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้จัดตั้งอุปกรณ์การส่งต่อตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆ มาให้แล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญอีก 8 นาย ตามข้อตกลงขยายระยะเวลานี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ
และอุปกรณ์เพิ่มเติมให้อีกเพื่อให้เหมาะกับการนำหลักสูตรใหม่เข้ามาใช้ในด้านวิทยุ โทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง

กรมการข้าว กระทรวงเกษตร จะได้จัดตั้งศูนย์วิจัยอารักขาข้าวขึ้นใน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์นี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา
ชาติ (FAO) ซึ่งลงทุนสนับสนุนร่วมกับรัฐบาลไทย โดยบริจาคฝ่ายละ 10 ล้านบาท และกำหนด
จะใช้ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 5 ปี หน้าที่ของศูนย์นี้ ก็คือ ทำการวิจัยเรื่องโรคและศัตรูของ
ข้าวเพื่อหาทางป้องกันและกำจัด นับได้ว่าเป็นศูนย์แรกที่จัดตั้งขึ้นในภาคพื้นเอเชีย

ข่าวคณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ใหม่ของคณะ

ข่าวที่น่ายินดีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาเดือนนี้ คือ ข่าวว่าเจ้าเรื่งการศึกษาและการกตัญญูของ พ.ต. ชินดุข ดุณหธรรมะ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม "ดีมาก") พ.ต. ชินดุข ได้รับทุน A.I.D. ตามสัญญาความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียนาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาวิชาการปกครอง วิชาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้าเรื่งการศึกษาได้รับปริญญา M.A. (Government) จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา และปริญญา Ph.D. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน พ.ต. ชินดุข จะได้ออนตั้งกักจากกระทรวงกลาโหมมาประจำทำงานอยู่กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไป

เนื่องจากฝ่ายการฝึกอบรมของคณะยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่พอเพียงกับปริมาณงานที่นับจะท่วมท้นทุกวัน ทางคณะจึงได้พิจารณาเห็นสมควรรับโอน อาจารย์อาชวัน ฉายฉานนท์ หัวหน้ากองวิชาการสังคม กรมประชาสงเคราะห์ อาจารย์พิเศษวิชาการบริหารงานกรมกรมมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำเอก และอาจารย์ พจน์ เพชรบูรณ์ หัวหน้าแผนกค้นคว้าและส่งเสริมการสหกรณ์ กรมสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำโท ฝ่ายการฝึกอบรม พวกเราชาวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอต้อนรับอาจารย์ผู้มาใหม่ทั้งสามด้วยท่าทีความยินดียิ่ง

อาจารย์ไปศึกษาและดูงานในสหรัฐอเมริกา

ข่าวที่น่ายินดีอีกข่าวหนึ่งได้แก่ ข่าวการได้รับทุนองค์การสหประชาชาติของอาจารย์ ดร. อาษา เมฆสงวรรค์ เพื่อไปดูงานเกี่ยวกับการวางแผนงานและการสอนวิชาพัฒนาการบริหาร และอาจารย์เชวง เรียงสุพรรณ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมทางสถิติศาสตร์และการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ทั้งสองจะได้ออกเดินทางจากประเทศไทยในเร็ววันนี้

การบรรยายพิเศษวิชาการระเบียบวิธีการวิจัย

อาจารย์ ดร. อมร รัชชาติย์ อาจารย์ ระพี แก้วเจริญ และอาจารย์ ตาฉฉะญ์ ฉวีราชม อาจารย์ผู้บรรยายวิชาการระเบียบวิธีการวิจัย ได้เชิญเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Coordination Center for South East Asian Studies ได้แก่ Mrs. Kalshoven, Mrs. Jones และ Mr. Sensenig มาบรรยายเกี่ยวกับ

การสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิจัย ณ ห้องบรรยาย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2507 ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ปรากฏว่าเป็นที่พอใจยิ่งแก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าฟังจำนวนมาก การบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้ออื่น ๆ จะได้จัดใหม่จนเป็นครั้งแรก เพื่อให้ นักศึกษาและผู้สนใจได้มีโอกาสและแนวทางที่จะติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงนี้ต่อไป

การฝึกอบรมข้าราชการ

การร่วมมือของคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการในระยะหลังนี้ พอจะนำมาสรุปได้ดังนี้:-

ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนด โครงการและดำเนินการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกรมการปกครองเป็นเจ้าของเรื่อง โดยได้จัดการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดต่าง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 7 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 พฤศจิกายน 2506 และ วันที่ 2 ตุลาคม 2506 และ วันที่ 2 ตุลาคม 2506 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2506

เนื่องจากจำนวนผู้นำอภิปรายในลุ่มภูมิภาคยังไม่เพียงพอ และภารกิจผู้นำอภิปรายจากส่วนกลางไปนำอภิปรายแต่ฝ่ายเดียว อาจจะไม่สะดวกเนื่องจากต้องมีภาระราชการประจำอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งผู้นำอภิปรายจากส่วนกลางอาจจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะท้องถิ่นพอเพียง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรุ่นต่อไป รวมทั้งการฝึกอบรมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอตามโครงการพัฒนาข้าราชการในสี่จังหวัดภาคใต้ กรมการปกครองจึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดให้มีการฝึกอบรมครูผู้ฝึกเป็นจำนวน 12 คนขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2507 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ฝึกนั้นจะได้เข้าร่วมในการดำเนินการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดใหม่จน

ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2507 และวันที่ 10 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2507 ตามลำดับ ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษา ภาคศึกษา ๒ จังหวัดยะลา โดยมีกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ยะลา นราธิวาส สตูล และปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาประมาณ รุนละ 60 คน

ในการสัมมนาพัฒนากรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดส่งอาจารย์ไปร่วมนำอภิปรายด้วยดังต่อไปนี้คือ ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ และอาจารย์ ปถม ชาญสุวรรณ ดำเนินการประชุมแบบซินติเกท อาจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประกร นำอภิปราย "เรื่องการวางแผนงาน" อาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว นำอภิปราย "เรื่องมนุษยสัมพันธ์" และ "เรื่องหลักและวิธีการฝึกอบรม" และอาจารย์ ปถม ชาญสุวรรณ นำอภิปราย "เรื่องศิลปการเกิดยกต่อม"

กรมที่คืนได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่คืนอำเภอทิวราชอาณาจักรขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 9 รุ่น ๆ ละประมาณ 60 คน โดยมีระยะเวลาพักการอบรมรุ่นละ ๒ สัปดาห์ ณ ห้องประชุมกรมที่คืน ในการฝึกอบรมนี้ กรมที่คืนได้จัดให้มีการบรรยายวิชา "มนุษยสัมพันธ์" รวมอยู่ด้วยในการฝึกอบรมทุกรุ่น กรมที่คืนจึงได้เชิญอาจารย์ กฤษ เกตุแก้ว ไปเป็นผู้บรรยายในหัวข้อวิชา การฝึกอบรมนี้ได้เริ่มขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน 2506 จนถึงต้นเดือนมกราคม 2507 น รวม 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 180 คน

ในระหว่างวันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2506 การไฟฟ้านครหลวงได้ขอให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดการฝึกอบรมวิชางานสารบรรณ สำหรับพนักงานของการไฟฟ้า จำนวน 24 คน ณ ห้องสัมมนาของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อาจารย์ มัลดี เวชชาชีวะ เป็นผู้ดำเนินการ

ต้นนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลระดับหัวหน้าแผนกหน้าที่ ๒ ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ และเทศบาลนครธนบุรี จำนวนรวม 30 คนขึ้นในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2506 ณ ห้องสัมมนาฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ

การคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในกาครั้งนี้ สำนักบาตเทศบาตแห่งประเทศไทยได้เชิญอาจารย์ของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นผู้บรรยายและนำอภิปรายในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ ปถมชาญต์วรรค์ “เรื่องการดำรงปัญหาและการอภิปรายกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา” อาจารย์ ดร. ชุบ กาญจนประกร “เรื่องการประสานงาน” อาจารย์ อดิธ ฉัตรระเนตร “เรื่องการจัดงาน” อาจารย์ ดร. อาษา เมฆต์วรรค์ “เรื่องการมอบอำนาจหน้าที่” และอาจารย์ กวิช เกตุแก้ว “เรื่อง การควบคุมงาน” “การพัฒนาตัวบุคคล” และ “มนุษยสัมพันธ์”

ในระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2506 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้จัดให้มีการ ฝึกอบรมข้าราชการชั้นเอก ตำแหน่งไปรษณีย์โทรเลขเขตทวารวราชอาณาจักร จำนวน 15 คนชั้น ๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมไปรษณีย์โทรเลข คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยส่ง อาจารย์ประจำคณะรวม 5 ท่าน ไปร่วมในการฝึกอบรมและนำอภิปรายในหัวข้อวิชาต่าง ๆ คือ อาจารย์ ดร. ชุบ กาญจนประกร “เรื่องการมอบอำนาจหน้าที่” อาจารย์ ปถม ชาญต์วรรค์ “เรื่องการประชุมกลุ่มแบบซินติเกท” อาจารย์ อดิธ ฉัตรระเนตร “เรื่องการวินิจฉัยสั่งการ” และอาจารย์ มัดดี เวชชาชีวะ “เรื่องภาวะสร้างสรรค์”